

๘.๕ อุปกรณ์ช่วยเหลือ

คนพิการสามารถรับบริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ และรับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ที่แพทย์เป็นผู้เขียนสั่งให้หลังจากที่ผ่านการอนุมัติจากสภามณฑล และเทศบาลแล้ว

สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการทำงานของลูกจ้าง หรือของคนพิการที่เป็นเจ้าของกิจการเองนั้น กองทุนประกันสังคมจะเป็นผู้อนุมัติ

ข้อมูลเรื่องความช่วยเหลือประเภทนี้ ขอได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล พยาบาลประจำเขตแพทย์ นักกายภาพบำบัด กองทุนประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัย

๘.๕.๑ อุปกรณ์ช่วยเหลือในการใช้โทรศัพท์

สภามณฑล และเทศบาลมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือการใช้โทรศัพท์ให้กับคนพิการ ถ้าจำเป็นต้องมี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น กระจิ่งพิเศษที่ติดไว้ภายในบ้าน และนอกบ้าน ไฟกระพริบเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น หรือการส่งสัญญาณแบบสั้น โทรศัพท์แบบเป็นตัวอักษร หรือแบบเป็นภาพ

๘.๕.๒ หนังสือพิมพ์ และหนังสือในรูปเทปเสียง (*Taltidning och talböcker*)

หนังสือพิมพ์ในรูปเทปเสียงจะมีอยู่ในทุกมณฑล ส่วนใหญ่จะออกสัปดาห์ละสองครั้ง โดยจัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ บางมณฑลจะไม่เสียค่าสมาชิก แต่บางมณฑลก็จะออกค่าสมาชิกให้ส่วนหนึ่ง

สำหรับหนังสือในรูปเทปเสียงนั้นสามารถหายืมได้จากห้องสมุดทั่วไป

๘.๕.๓ รายการโทรทัศน์ที่ใช้ภาษามือ

รายการโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวกนี้ มีในโทรทัศน์สวีเดนช่องที่เป็นของรัฐมาหลายปีแล้ว มีทั้งที่เป็นรายการเด็ก และรายการข่าว

๘.๖ เงินช่วยเหลือการดูแลบุตรพิการ (*Vårdbidrag*)

บิดา หรือมารดา มีสิทธิหยุดงานเพื่อดูแลบุตรที่ป่วยหรือพิการ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างน้อย ๖ เดือนขึ้นไป การหยุดงานดูแลบุตรนี้ สามารถหยุดได้จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนของปีที่ได้มีอายุครบ ๑๙ ปี และสามารถหยุดได้ทั้งแบบเต็มเวลา หรือแบบไม่เต็มเวลา

เงินช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็กป่วยหรือพิการแบบเต็มเวลา มีเป็นจำนวน ๘,๙๑๗ โครนาสวีเดนต่อเดือน (ค.ศ.๒๐๑๑) ส่วนเงินช่วยเหลืออันเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั้น จะจ่ายให้ในจำนวน ๓๖ % หรือ ๖๒.๕ % ของจำนวนราคาฐาน (*prisbasbelopp*) จำนวนราคาฐานปี ค.ศ.๒๐๑๑ เท่ากับ ๔๒,๘๐๐ โครนาสวีเดน

สำหรับบิดามารดาที่บุตรพิการของตนอยู่ในความดูแลของสถาบันสำหรับเด็กพิการ บิดามารดามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือแบบชั่วคราว สำหรับระยะเวลาที่บุตรพิการมา



อยู่กับคนที่บ้านเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ วันต่อสามเดือน หรืออย่างน้อย ๑๐ วันติดต่อกันที่ข้ามช่วงสามเดือน โดยต้องยื่นขอไปที่กองทุนประกันสังคม

๘.๗ เงินชดเชยการพิการ (*Handikappersättning*)

ผู้พิการ หรือพิการ ภายใต้งานบางประการ จะได้รับเงินชดเชยความพิการ นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่มีอายุครบ ๑๙ ปี ถ้าคนพิการผู้นี้จำเป็นต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการทำงาน ในการเรียนหนังสือ หรือถ้าคนพิการผู้นั้นต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาก และความพิการนี้จะต้องเกิดก่อนมีอายุครบ ๖๕ ปี และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างน้อย ๑ ปี และเงินชดเชยนี้จะให้ต่อไปหลังจากอายุครบ ๖๕ ปีแล้วด้วย ถ้าความพิการนั้นเกิดก่อนอายุครบ ๖๕ ปี

จำนวนเงินชดเชยการพิการนี้จะมีเป็นจำนวนตั้งแต่ ๓๖ % หรือ ๕๓ % หรือ ๖๙ % ของจำนวนราคาฐาน และจะทำการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินชดเชยนี้พร้อมๆ กับการพิจารณาเรื่องเงินป่วย หรือเงินบำนาญ

เงินชดเชยการพิการนี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และยื่นขอได้ที่กองทุนประกันสังคม โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

๘.๘ การช่วยเหลือ และการบริการแก่ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย

กฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือ และการให้บริการต่อคนพิการบางประเภท (*Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade-LSS*) ระบุให้ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอยมีโอกาที่จะได้รับการช่วยเหลือ และบริการในรูปแบบของ การช่วยเหลืองานบ้าน เป็นเพื่อนเดินทาง บ้านพักที่มีบริการพิเศษ การมีผู้ช่วยประจำตัว (*Personlig assistans*) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการสังคม www.sos.se

นอกจากนั้น เทศบาลยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ และให้บริการแก่ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย LSS

๘.๘.๑ ผู้ช่วยประจำตัว (*Personlig assistans*)

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๖๕ ปี สามารถได้รับความช่วยเหลือเป็นส่วนตัวได้ และการช่วยเหลือนี้จะมีต่อไปหลังจากที่อายุครบ ๖๕ ปีแล้วก็ตาม ความช่วยเหลือนี้อาจได้รับโดยตรงจากเทศบาล คือเทศบาลเป็นผู้จัดหาให้ หรือได้รับเป็นเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมแล้วไปจัดจ้างเอง หรือติดต่อผ่านบริษัทที่ให้บริการแบบนี้

บริการจากผู้ช่วยประจำตัวจะต้องได้รับอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒๐ ชั่วโมง

๘.๘.๒ การให้บริการล่ามสำหรับคนหูหนวก

นอกจากความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่สภามณฑล และเทศบาลต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว สภามณฑลยังต้องมีบริการล่ามสำหรับคนหูหนวก และผู้เป็นใบ้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.taltjanst.se